

ตัวอย่าง

(เพื่ออำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานนำไปพิจารณาใช้เป็นต้นแบบ หน่วยงานสามารถปรับใช้ได้)



ประกาศ...(ระบุชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน)...

เรื่อง คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของผู้ใช้บริการ ...(ระบุชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน)..
มหาวิทยาลัยบูรพา

.....

...(ระบุชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน)...เป็นหน่วยงานหนึ่งของ...(มหาวิทยาลัยบูรพา/ชื่อส่วนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา)... ได้ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่...(ระบุชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน)... ดำเนินการในฐานะ...(เลือกสถานะระหว่าง ผู้ควบคุมข้อมูล/ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล)... จึงจัดทำคำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่ออธิบายให้ผู้ใช้บริการทราบว่า...(ระบุชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน)... เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอย่างไร รวมถึงสิทธิที่ผู้ให้บริการมีในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนด

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจาก...(ระบุผู้ให้ข้อมูล เช่น นิสิต/หน่วยงานอื่น)... ซึ่ง...(ระบุชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน)... จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบภายใน...(ระบุจำนวนวัน แต่ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันที่เก็บรวบรวมและได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรา ๒๕ (๑) พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒)... วัน โปรดอ่านและทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อาจมีการแก้ไขให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใหม่ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ โดยก่อนเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลด้วยวัตถุประสงค์ใหม่...(ระบุชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน)... อาจจำเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการในบางกรณี โดย...(ระบุชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน)... จะแจ้งคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไข...(ระบุช่องทางเผยแพร่คำประกาศดังกล่าว เช่น Website E-mail)...

บทนิยาม

“...(ระบุชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน)...” หมายความว่า ...(ระบุชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน)...
มหาวิทยาลัยบูรพา

“...” หมายความว่า ...



(...กำหนดคำนิยามเพื่อจำกัดความศัพท์เฉพาะในร่างประกาศนี้
ในกรณีที่คำดังกล่าว ได้กำหนดเป็นคำนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของผู้ใช้บริการ
ของมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว อาจพิจารณาไม่กำหนดเป็นคำนิยามในร่างประกาศนี้ก็ได้อ...)



...(ระบุชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน)... ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ดังนี้

ขอบเขตด้านเนื้อหา

ประกาศนี้เป็นการกำหนดหลักการเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ...(ระบุชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน)... มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการปฏิบัติตามหลักการที่กำหนดในประกาศนี้ อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา เกี่ยวกับคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของผู้ให้บริการของมหาวิทยาลัยบูรพา



ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ให้เก็บรวบรวมได้เท่าที่จำเป็นภายใต้ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

๑. ...



(...ระบุความจำเป็นที่ต้องจัดเก็บข้อมูล...)



วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลให้ดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. ...



(...ระบุวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูล...)



ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่ (ระบุชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน) เก็บรวบรวม

ข้อมูลที่ ...(ระบุชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน)... จะเก็บรวบรวมมีดังนี้

๑. ...



(...ระบุประเภทและ/หรือลักษณะของข้อมูลที่จะจัดเก็บ
อาจกำหนดในรูปแบบตารางก็ได้...)



การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ...(ระบุชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน)... จะไม่เผยแพร่ จำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน โอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่...(ระบุชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน)...ได้เก็บรวบรวมไว้ให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

๑. ...



(...ระบุข้อยกเว้นที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล...)



สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

๑. ...

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

...(ระบุชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน)... จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเป็นระยะเวลา ...*(ระบุระยะเวลา... นับจาก... (ระบุสถานการณ์ เจือจาง หรือเหตุการณ์ ที่ใช้เป็นเกณฑ์ เช่น นับจากวันที่ ผู้ใช้บริการสิ้นสุดสถานะการเป็นพนักงาน นับจากวันสิ้นสุดสัญญาว่าจ้าง เมื่อยกเลิกการใช้บริการ)...*

คุกกี้

การเก็บรวบรวมและการใช้คุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกัน และการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามที่ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา เกี่ยวกับคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของผู้ให้บริการของมหาวิทยาลัยบูรพา กำหนด

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บังคับของนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของมหาวิทยาลัย *...(ระบุชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน)...* มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

๑. ...

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอกหรือผู้ให้บริการช่วง

การมอบหมายหรือดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ให้ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามที่ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา เกี่ยวกับคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของผู้ให้บริการของมหาวิทยาลัยบูรพา กำหนด

การติดต่อสอบถาม

เจ้าของข้อมูลสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่

สถานที่ติดต่อ : *...(ระบุชื่อที่อยู่)...*

ช่องทางการติดต่อ อีเมล : *...(ระบุชื่ออีเมล)...*

ประกาศ ณ วันที่